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Beðist er velvirðingar á hversu seint athugasemdir Bílgreinasambandsins berast nefndarsviði.

Bílgreinasambandið fagnar öllum aðgerðum sem hafa það að markmiði að fjölga 
umhverfisvænum bifreiðum í umferð og styður alla hvata til að svo geti orðið upp að lýstum 
markmiðum.
Hins vegar leggst Bílgreinasambandið alfarið gegn því að auknar álögur verði lagðar á 
eigendur þeirra ökutækja er brenna hefðbundnu jarðefnaeldsneyti umfram það sem gert er í 
dag. Á meðan innviðauppbygging er ekki að fullu lokið og ekki bjóðast ökutæki sem hafa 
sömu eiginleika og þau sem brenna jarðefnaeldsneyti er snýr að aðgengi að orku og drægi 
kringum landið væri verið að mismuna fólk með álögum sem mun hafa verulega heftandi og 
neikvæð áhrif á einstaklinga, fjölskyldur og atvinnulífið.

F.h. stjórn Bílgreinasambandsins.

Með kveðju/ Best regards 
Bílgreinasambandið.

Özur Lárusson 
framkvæmdastj óri


